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To: Magnús Baldursson 
Subject: Erindi til fræðsluráðs

 
 
 
Erindi frá Foreldraráði leikskóla til Fræðsluráðs vegna úttekta á leikskólalóðum í Hafnarfirði.
 
Fasteignafélagið fagnar þeim áhuga sem foreldraráð leikskóla hefur gagnvart öryggi á leikskólalóðum.
 
Varðandi þessa fyrirspurn þá eru þessar skýrslur vinnuplögg og alls ekki ætlaðar til dreifingar. Þær eru sendar á 
forstöðumenn stofnana til upplýsinga, en þeim gefst alltaf kostur á að vera með við þessar úttektir. Á undanförnum 
árum var alltaf farið tvisvar á ári yfir allar skóla- og leikskólalóðir og hlutir færðir til betri vegar, þær skoðanir voru 
gerðar snemma að vori og síðan að hausti í tengslum við fjárhagsáætlunargerð hverju sinni.   Í dag er meiningin að 
fara á þriggja mánaða fresti yfir lóðirnar og var fyrsta yfirferðin farin í febr/mars og aftur okt/nov. Næsta ferð er 
fyrirhuguð(skoðunum) feb/mars og síðan á þriggja mánaða fresti. . Í þessum yfirferðum eru hlutir settir inn með 
forgangsnúmerum frá 1 til 4 þar sem 1 og 2 eru brýn verkefni sem snúa að öryggi barna en 3 og 4 æskileg en ekki 
endilega nauðsynleg sem snúa að útliti og áferð tækja og lóða. Það sem lendir í 1 og 2 flokki er reynt að taka strax 
en liðir 3 og 4 hafa verið látnir bíða þar sem fjárveitingar til lóðaviðhalds hafa veri litlar á síðustu árum en stendur 
til bóta á næsta ári. Á milli þessara þriggja mánaða skoðana eru vikulegar skoðanir framkvæmdar á leikskólum af 
leikskólastjórum en á skólalóðum framkvæmdar af umsjónamönnum viðkomandi fasteigna og er þeim skýrslum 
skilað inn til umhverfisdeildar og Fasteignafélags.
Varðandi reglugerð frá Umhverfisstofnun um árlega úttekt af óháðum aðila þá hafa sveitafélög mótmælt henni á 
þeirri forsendu að aðeins einn aðili hefur gefið sig út sem fagaðili í þessum málum og því engin samkeppni og hafa 
sveitafélögin því almennt ekki farið út þann mikla kostnað sem þessu mundi fylgja. Er málið hjá lögfræðingum 
Sambands Sveitafélaga og Umhverfisstofnunar og hefur verið þar í ferli síðustu 2 ár.Allflest sveitafélögin á 
höfuðborgarsvæðunum hafa séð sjálf um þessar skoðanir, þar sem garðyrkjustjórar eru fagmenn og hafa meðal 
annars lært það sem taka þarf út og sótt þau námskeið sem boðist hafa hér á landi varðandi öryggismál á leik- og 
skólalóðum.
Garðyrkjustjóri og verkstjóri umhverfisdeildar eru fagmenntaðir og hafa sótt þessi námskeið varðandi þessi mál.
 
Svör við spurningum;

1.       Úttektir hófust febr. 2011 og hafa verið 6 mánaða skoðanir hingað til.
2.       Já
3.       Febr, okt 2011, febr/mars 2012 og okt 2012
4.       Þessi gögn eru vinnugögn, ekki ætluð til dreifingar.
5.       Sjá að ofan.
6.       Febr 2013.
7.       Sjá að ofan.



8.       Úttekt var gerð á leiktæki í skógardeild og leiktækið lagað, ekki er gerð úttekt á náttúrulegu svæði í 
kringum húsin.

9.       Ekki er gert ráð fyrir að þessi gögn séu til birtingar.
10.   Varðandi úttektir á viðauka 1, á öllum liðum sem merktir eru 1-3 að vera lokið.
11.   Annarsvegar er Víðivellir turn með rennibraut gerð er athugasemd um að undirlagi sé ábótavant í skoðun í 

febrúar 2012, búið er að laga þetta, bætt var við möl við leiktækið.  Hins vegar í Hjalla kemur fram að 
öryggissvæði sé ábótavant við kastala sem er við sandkassa.
Þarna er um að ræða kofa sem gæti reynst hættulegur eldri börnum sem eru í leikskólanum, ef börnin klifra 
upp á kofann- sem ekki er ætlast til að gerist. Ekki er gert ráð fyrir því við hönnun lóðar að öryggismöl 
þurfi eða í gögnum um kofann frá framleiðanda

12.   Nei sjá greinagerð að ofan, verið er að skoða í tengslum við fjárhagsvinnuna að fá aðalskoðun á nokkrum 
lóðum og fá fram kostnað við þessa aðalskoðun og jafnframt að fá samanburð á skoðunum okkar 
starfsmanna og þessa eina úttektaraðila sem er með vottun.

13.   Annars vegar eru sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu að vinna þetta saman með lögfræðingi Sambands 
Sveitarfélaga og hins vegar hefur Fasteignafélagið ekki fengið fjármagn vegna þessa verkefnis.

 
 
Kv
Sigurður
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